
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006. Prentað upp.
Þskj. 776  —  530. mál. Skriflegt svar.

Fyrirspurn

til sjávarútvegsráðherra um AVS-sjóðinn.

Frá Eygló Harðardóttur.

1. Hefur árangurinn af starfsemi AVS-sjóðsins verið metinn, nú þegar starfstímabil hans
er nær hálfnað?

2. Hversu mikið fé hefur verið sett í AVS-sjóðinn frá stofnun hans og hefur það fjármagn
verið í samræmi við tillögur AVS-nefndarinnar?

3. Er umræða hafin um að framlengja starfstímabil sjóðsins en nú er ætlunin að hann starfi
til 2008?

Skriflegt svar óskast.


